



เอกสารแสดงข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	บัตรเดบิตกรุงไทย อัลตรา แคร์ (Krungthai Ultra Care Debit Card) หรือ บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม (Krungthai Palladium Debit Card)
ประเภทผลิตภัณฑ์	บัตรเดบิตแบบมีความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้าที่มีอายุระหว่าง 15-75 ปีบริบูรณ์ • ถือบัตรได้สูงสุดไม่เกิน 1 บัตร/1ท่าน • บัญชีร่วมหรือบัญชีที่มีผู้ร่วมเปิดมากกว่า 1 คน ไม่สามารถสมัครบัตรฯได้
วงเงินสูงสุด (บาท) ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรับลดวงเงินได้	<ul style="list-style-type: none"> • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM/โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุด 500,000 บาท/วัน • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 1,500,000 บาท/บัตร/วัน • ปรับเพิ่มลดวงเงินได้ผ่านช่องทางสาขา , NEXT Application และ Krungthai Contact Center
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไข อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้บริการเบิกถอนเงิน/โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารกำหนด ผ่านเครื่อง ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ที่รองรับบัตร Visa ทั่วโลก • ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC ที่มีเครื่องหมาย Visa ได้ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง • การใช้บริการบัตรที่เครื่อง ATM/ADM ในประเทศ • การถอนเงิน/โอนเงินในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกันที่เครื่อง ATM/ADMธนาคารกรุงไทย ไม่คิดค่าบริการ • การโอนเงินข้ามเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย รายการแรกของเดือน ไม่คิดค่าบริการ รายการที่ 2 เป็นต้นไป ของเดือน 10 บาท/รายการ • การถอนเงินข้ามเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/รายการ • การโอนเงิน ข้ามจังหวัดที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่น <ul style="list-style-type: none"> - หมิ่นละ 10 บาท ส่วนเกินคิดตามส่วนหลักพัน พันละ 1 บาท เศษของพันไม่คิด - ค่าใช้เครือข่ายธนาคาร 10 บาท/รายการ - ค่าบริการขั้นต่ำ 20 บาท/รายการ - ค่าบริการสูงสุด 1,000 บาท/รายการ • การถอนเงิน ข้ามจังหวัดที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น 20บาท/รายการ • การถอนเงินในจังหวัดเดียวกันที่เครื่อง ATM ธนาคารอื่น ไม่คิดค่าบริการ • กรณีลูกค้าใช้บัตร ที่เครื่อง ATM/ADM ธนาคารอื่นเกิน 4 รายการ ต่อเดือน คิดค่าบริการ 10 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(บาท)	100 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี)	1,599 บาท ต่อปี (ประกอบด้วย ค่าบริการบัตร 200 บาท ,ค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองอื่นๆ รวมถึงสิทธิพิเศษอื่นตามที่ธนาคารกำหนด 1,399 บาท) ค่าบริการรายปีของปีถัดไป ธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกค้าโดยหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อครบรอบ 1 ปี นับจากวันที่สมัครบัตร หากเงินในบัญชีลูกค้ามีไม่เพียงพอจ่ายค่าบริการรายปีคราวเดียวกันทั้งจำนวน ธนาคารมีสิทธิภายใต้ดุลพินิจของธนาคาร แต่เพียงผู้เดียวในการทยอยเรียกเก็บค่าบริการรายปีโดยอัตโนมัติ จนกว่าธนาคารจะได้รับชำระเงินครบถ้วน ตามสัดส่วนที่ธนาคารกำหนด อย่างไรก็ตาม หากครบกำหนด 60 วันนับจากวันที่ครบกำหนดชำระ ธนาคารไม่สามารถจัดเก็บได้ถึงสัดส่วนขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ และคืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ลูกค้าไม่ได้ใช้บริการสำหรับจำนวนที่ธนาคารจัดเก็บจากลูกค้า (ถ้ามี) และหากครบกำหนด 120 วัน ธนาคารไม่สามารถจัดเก็บได้ครบถ้วนเต็มจำนวนค่าบริการรายปี ธนาคารจะยกเลิกบัตรโดยอัตโนมัติ และคืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ลูกค้าไม่ได้ใช้บริการ (ถ้ามี)

	<p>1.2 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา กุพพลภาพตารสลิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย</p> <ul style="list-style-type: none"> -กรณีอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย วงเงินความคุ้มครอง 500,000 บาท -กรณีอยู่ในอาณาเขตของต่างประเทศ วงเงินความคุ้มครอง 500,000 บาท <p>1.3 การเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะ สายตาจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์</p> <ul style="list-style-type: none"> -กรณีอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย วงเงินความคุ้มครอง 150,000 บาท -กรณีอยู่ในอาณาเขตของต่างประเทศ วงเงินความคุ้มครอง 300,000 บาท <p>1.4 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) และขยายค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย</p> <ul style="list-style-type: none"> -วงเงินความคุ้มครอง 20,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ <p>หมวด 2</p> <p>2.1 การโจรกรรมที่ถอนจากเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> -บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายสำหรับเงินที่ผู้เอาประกันภัยถูกโจรกรรมภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) นาที หลังจากการถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทุกแห่งทั่วประเทศ ไทย โดยใช้บัตรเดบิตของผู้เอาประกันภัยตามจำนวนความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบตามที่กำหนดในตารางกรมธรรม์ 5,000 บาทต่อครั้ง และ 10,000 บาท ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์ (อาณาเขตคุ้มครอง เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น) <p>2.2 ความเสียหายต่อสินค้าที่ซื้อด้วยบัตรเดบิต</p> <ul style="list-style-type: none"> -ความเสียหายจากอุบัติเหตุของสินค้าที่ซื้อด้วยบัตรเดบิต ผู้ถือบัตรรับผิดชอบส่วนแรก 10% ของความเสียหาย -มูลค่าขั้นต่ำของสินค้าที่เรียกร้องค่าสินไหม 3,000 บาทต่อชิ้น -ชดเชยค่าสินไหมสูงสุด 35,000 บาทต่อชิ้น และสูงสุดสองชิ้นต่อปีต่อผู้ถือบัตรเดบิต -ความเสียหายนั้นต้องเกิดขึ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้านั้น (คุ้มครองการซื้อสินค้าจากหน้าร้านและจากช้อปออนไลน์) <p>3.บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance)</p> <ul style="list-style-type: none"> -บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้ง -บริการรถยก/รถลาก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรี 20 กม.แรก -กรณีล้อครกโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุฟรีภายในระยะทางไม่เกิน 20 กม. -กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน ฟรี น้ำมันจำนวนไม่เกิน 10 ลิตร/ปี ปีละ 1 ครั้ง <p>หมายเหตุ: การบริการไม่คุ้มครองสำหรับรถยนต์มีการใช้งานหรือทำการค้าในเชิงธุรกิจ เช่น รถสาธารณะ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ รถตู้ รถบรรทุกขนส่งต่าง ๆ และไม่คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุถูกภัย น้ำท่วม และ เหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ</p> <p>ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง</p> <ul style="list-style-type: none"> -กรณีและผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันที่เริ่มคุ้มครองตามฉบับนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เฉพาะ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อส่วนที่สมบูรณ์ ณ วันที่เริ่มการคุ้มครอง -กรณีผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย อัลตรา แคร่ มากกว่า 1 บัตร บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองสูงสุดเพียง 1 บัตรต่อคน ตามชื่อ, หมายเลข บัตร ที่ธนาคารได้แจ้งให้บริษัททราบ -กรณีผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย อัลตรา แคร่ 1 บัตร มีผู้เปิดบัญชีมากกว่า 1 คน บริษัทฯ จะไม่ให้ความคุ้มครองในทุกกรณี <p>หมายเหตุ โปรดศึกษาเอกสารรายละเอียดความคุ้มครองสำหรับผู้ถือบัตร รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.</p>
--	---

	<p>ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัย / ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยแต่ละประเภท และบริษัทฯ กำหนด</p>
<p>วิธีการขอชดเชยค่าสินไหม</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ติดต่อพร้อมส่งเอกสารขอชดเชยค่าสินไหมที่สาขาราชการ • หรือ ติดต่อกับบริษัทประกันภัยโดยตรง ที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 1736 • กรณี รักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลที่ไม่อยู่ในโครงการ สามารถส่งเรื่องเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลมายังบริษัท ไทยริเซอร์วิสเชส จำกัด (TPA) ที่ 0 2660 1221 ทุกวัน/24ชั่วโมง ที่อยู่ 48/16 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนน รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรสาร 0 2660 1290 Email: TPA_CS@thirdpartyadmin.co.th (ซึ่งเป็นตัวแทนบริการด้านการจัดการสินไหมทดแทนในนาม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน))
<p>ช่องทางการติดต่อบริษัทประกันภัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1736 • เว็บไซต์ www.dhipaya.co.th • แอปพลิเคชัน : TIP Flash Claim